

Quản lý Chi phí Thuốc Hàng tháng của Quý vị

Kế hoạch Thanh toán Thuốc Kê toa của Medicare là một tùy chọn thanh toán mới trong luật thanh toán thuốc kê toa phù hợp với bảo hiểm thuốc hiện tại để giúp quý vị quản lý chi phí thuốc Medicare Phần D tự trả bằng cách phân bổ các chi phí này trong suốt một năm dương lịch (Tháng Một-Tháng Mười Hai). **Tất cả chương trình đều cung cấp tùy chọn thanh toán này và việc tham gia là tự nguyện.**

- Tùy chọn thanh toán này có thể giúp quý vị quản lý chi phí hàng tháng của mình, nhưng không giúp quý vị tiết kiệm tiền hay giảm các chi phí thuốc.
- Mỗi tháng quý vị sẽ tiếp tục chi trả cho phí bảo hiểm y tế hoặc thuốc (nếu có), và quý vị sẽ nhận được hóa đơn từ chương trình để thanh toán cho các thuốc kê toa của mình (thay vì phải trả cho nhà thuốc).
- Việc tham gia vào tùy chọn thanh toán này là tự nguyện, và quý vị không mất bất kỳ chi phí nào khi tham gia. Để tham gia tùy chọn thanh toán này, hãy liên hệ với chương trình của quý vị.
- Quý vị có thể hưởng lợi từ các chương trình giúp tiết kiệm tiền như Extra Help (Trợ giúp Bổ sung), nếu đủ điều kiện. **Hãy lật thẻ này để tìm hiểu thêm.**

Truy cập [Medicare.gov/prescription-payment-plan](https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan), hoặc liên hệ với chương trình của quý vị để biết thêm thông tin về Kế hoạch Thanh toán Thuốc Kê toa của Medicare.



Medicare

Medicare.gov



Giảm các Chi phí

Có nhiều người đủ điều kiện để tiết kiệm các chi phí Medicare của mình nhưng họ không nhận ra điều đó. Nếu quý vị có nguồn tài chính và thu nhập giới hạn, hãy tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia một trong những chương trình sau hay không:

- **Extra Help (Trợ giúp Bổ sung):** Một chương trình Medicare có thể giúp quý vị thanh toán các chi phí thuốc Medicare của mình. Truy cập ssa.gov/medicare/part-d-extra-help để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không và nộp đơn đăng ký. Quý vị cũng có thể ghi danh tại văn phòng Trợ cấp Y tế (Medicaid) của Tiểu bang quý vị. Truy cập Medicare.gov/ExtraHelp để tìm hiểu thêm thông tin.
- **Các Chương trình Tiết kiệm của Medicare:** Các chương trình do tiểu bang quản lý có thể giúp quý vị thanh toán một số hoặc toàn bộ khoản phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ, các khoản đồng thanh toán, và đồng bảo hiểm. Truy cập Medicare.gov/medicare-savings-programs để tìm hiểu thêm thông tin.

Truy cập Medicare.gov/basics/costs/help, hoặc liên hệ với văn phòng An sinh Xã hội ở địa phương để tìm hiểu thêm thông tin về những chương trình này (và những chương trình khác) có thể giúp quý vị giảm các chi phí. Tìm kiếm văn phòng An sinh Xã hội ở địa phương của quý vị tại secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.

Medicare

This product was produced at U.S. taxpayer expense.

